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สกก.เกษตรวสัิยเร่งผลติสินค้าดี มีคุณภาพ ต้นทุนการผลติต ่า 
สหกรณ์ยนัพร้อมรับมือ FTA-AEC 

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสัิย จ ากัด ระบุเครือข่ายสหกรณ์เตรียมพร้อมรับมือ FTA-AEC เร่งผลิต
สินค้าดี มีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตต ่า เช่ือสามารถสู้พ่อค้าใหญ่และต่างประเทศได้ วอนรัฐช่วยหาแหล่งทุนดอกเบี้ย
ต ่า อุปกรณ์ทนัสมัยครบวงจร 

ร้อยเอ็ด: นางสาวบุญลว้น อุดมพนัธ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงสี สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ  ากดั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดเสรีทางการคา้ (FTA) และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558วา่ เร่ืองน้ีเครือข่ายสหกรณ์มองวา่ อาเซียนเป็นการเปิดการคา้เสรีโดยท่ีน าเขา้สินคา้ภาคการเกษตร
จะไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษี ดงันั้น สหกรณ์ฯ จึงมีการเตรียมตวัคือ 1.เครือข่ายสหกรณ์จะอยูค่นเดียวไม่ได ้ตอ้งอยูโ่ดยการ
รวมตวักนั เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 2.สหกรณ์ฯ มีการเตรียมพร้อมว่า เม่ือเกิดการเปิดการคา้เสรีเขา้มา ท าให้
สินคา้แต่ละประเภทมีความหลากหลาย และลว้นไม่ไดเ้สียภาษี ถึงตรงจุดน้ี ก็ตอ้งมีการเตรียมตวักนัพอสมควร ส่ิงท่ี
เครือข่ายสหกรณ์ตอ้งเตรียมตวัคือ จะตอ้งผลิตขา้วท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อหนีประเทศเพื่อนบา้น ท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่ อยา่งไร
ก็ตาม แมส้หกรณ์ฯ จะมีตน้ทุนสูง แต่ถา้สินคา้มีคุณภาพ ก็ไมต้อ้งเป็นกงัวล เพราะตลาดตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
อยา่งแน่นอน  

รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงสีฯ กล่าวว่า นอกจากน้ี สหกรณ์ฯ จะเร่งหาวิธีท่ีจะลดต้นทุนการผลิต และควบคุม
คุณภาพ จากนั้นก็ตอ้งมาดูว่า ท าอย่างไรเครือข่ายสหกรณ์ จะสามารถสู้กับประชาคมอาเซียนได้ โดยตอ้งมีการ
เตรียมพร้อมรับมือเตม็ท่ี เพราะเป็นทั้งวกิฤติและโอกาส ซ่ึงวิกฤติ ก็คือ ทุกประเทศสามารถเขา้มาท าการคา้ๆไดห้มด 
จะไปแข่งขนักนัตรงท่ีตวัสินคา้เท่านั้น เพราะทุกคนไม่ไดเ้สียภาษี ฉะนั้น เพื่อท่ีจะให้หนีตรงน้ี จะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีดี 
และมีคุณภาพ ท่ีส าคญัตน้ทุนตอ้งไม่สูง แต่สหกรณ์ตอ้งอยูไ่ด ้ไม่ใช่ลดราคาเพื่อมาสู้กนั ทั้งหมดคือส่ิงท่ีสหกรณ์ไดมี้
การเตรียมตวักนั  

“ทั้งน้ี เร่ืองของ FTA สหกรณ์ไดมี้ความรู้ และมีการศึกษามาพอสมควร และมาบวกกบัการเปิด AEC ในปี 
2558 เช่ือวา่ช่วงระยะเวลา 3-4 ก่อนท่ีจะมีการเปิดเสรีทางการคา้ และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพียงพอ
ส าหรับสหกรณ์ท่ีจะเตรียมพร้อมรับมือ เพราะเครือข่ายในสหกรณ์มีความพร้อมอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ทุกคนเตรียมพร้อม
เตม็ท่ีท่ีจะเขา้สู่อาเซียน” 

นางสาวบุญล้วน กล่าวอีกว่า ส่วนเร่ืองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับการเปิดเสรีทางการค้า และการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีแน่นอน แต่ถามวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน ยงัไม่สามารถมองโฟกสัไปถึงจุดตรงนั้นได ้
แต่จากท่ีลองมองถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน น่าจะเป็นเร่ืองเงินทุน สินคา้ และอีกจุดส าคญัท่ีจะกระทบมาก
ท่ีสุดคือ สหกรณ์เป็นองค์กร ไม่ใช่พ่อคา้ขนาดใหญ่ ดงันั้น สหกรณ์จะตอ้งสร้างความร่วมมือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ถา้เม่ือไหร่สหกรณ์ร่วมมือกนั คิดว่าทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหา แต่อย่างไรก็ดี เก่ียวกบัเร่ืองน้ี อยากให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์  และหน่วยงานภาครัฐ เขา้มาดูแลสหกรณ์หรือองคก์ร เช่น หาเงินทุนดอกเบ้ียต ่ามาให้กบัสหกรณ์ 
เพื่อท่ีสหกรณ์จะได้สู้กบัพ่อคา้รายใหญ่ และประเทศเพื่อนบา้นได้  หาอุปกรณ์การตลาดท่ีทนัสมยัครบวงจร ส่ิง
เหล่าน้ีถา้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และรัฐบาลช่วยได ้ก็จะเกิดประโยชน์กบัสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง  
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